



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ดำเนินการประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2567 นั้น

เนื่องจากประกาศดังกล่าวมีข้อความคลาดเคลื่อน จึงขอแก้ไขข้อความในประกาศ ดังนี้

ข้อความเดิม

7. วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่
22 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. โดยการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) สำหรับสถานที่คัดเลือก
จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือก ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
และทางเว็บไซต์ <http://www.chaiyaphum1.go.th/> โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว มีกำหนดสองปี นับแต่วันที่
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก หรือมีการประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

10. การจ้างและการทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จะดำเนินการจัดจ้างผู้ผ่าน
การคัดเลือกครั้งแรก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ และทำสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม
2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 การจ้างตามสัญญานี้ ถือเป็นจ้างโดยไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสภาพเป็นลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงาน
ราชการหรือข้าราชการ ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลาง
กำหนด

แก้ไขเป็น

7. วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 28 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. โดยการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) สำหรับสถานที่คัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2567 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 และทางเว็บไซต์ <http://www.chaiyaphum1.go.th/> โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว มีกำหนดสองปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก หรือมีการประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

10. การจ้างและการทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จะดำเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งแรก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ และทำสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 การจ้างตามสัญญานี้ ถือเป็นจ้างโดยไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสภาพเป็นลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางกำหนด

นอกนั้นคงเดิม

ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2567



(นายธีระศักดิ์ พลนาคู)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1